

Diễn đàn của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam

Số 323 (7271)
THỨ NĂM
19.11.2015
8.10 ẤT MÙI
3.700 ĐỒNG

THANH NIÊN

www.thanhnienvn.vn - www.thanhniennews.com

Great Eastern và chương trình tri ân khách hàng nhiều ý nghĩa

THANH ĐÔNG

Ngày 14.11.2015, Công ty bảo hiểm nhân thọ Great Eastern kết hợp với Tổng cục Du lịch Singapore tổ chức hội thảo "Chăm sóc sức khỏe tim mạch". Đây là một trong chuỗi hoạt động đặc biệt nhằm tri ân khách hàng VIP của Great Eastern.

KHỎE ĐỂ VUI SỐNG

Sức khỏe quyết định chất lượng cuộc sống của mỗi người. Sức khỏe tốt sẽ giúp sống vui và ngược lại. Tuy vậy, giữa bao lo toan của bộn bề cuộc sống nhiều người ít quan tâm đến sức khỏe để rồi khi ngã bệnh thì đã quá muộn!

Là công ty "Vì cuộc sống", Great Eastern khuyến khích khách hàng thường xuyên tập thể dục để duy trì sức khỏe tốt. Đó là lý do Great Eastern đẩy mạnh việc lắp đặt các dụng cụ tập thể dục tại các công viên trên toàn quốc, tạo điều kiện cho người dân tập thể dục thường xuyên, tập thể dục ngoài trời để hít thở không khí trong lành, cải thiện sức khỏe.



Bác sĩ tim mạch hàng đầu Singapore Rohit Khurana đang chia sẻ về chăm sóc sức khỏe tim mạch với khách hàng VIP của Great Eastern

SỐNG KHỎE ĐỂ TRÁI TIM KHỎE

Bên cạnh đó, Great Eastern còn tổ chức các hội thảo sức khỏe nhằm giúp khách hàng có điều kiện tham vấn chuyên sâu với các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực y tế, giúp họ có thêm kiến thức thiết thực để chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình. Năm trong chuỗi sự kiện

đặc biệt nhằm tri ân khách hàng VIP của Great Eastern, ngày 14.11.2015 vừa qua tại khách sạn Intercontinental Asiana SaiGon, Great Eastern phối hợp với Tổng cục Du lịch Singapore tổ chức hội thảo chuyên đề "Chăm sóc sức khỏe tim mạch" do bác sĩ Rohit Khurana, một trong những bác sĩ tim mạch hàng đầu của Singapore làm diễn giả.

Tham gia buổi hội thảo, các khách hàng VIP của Great Eastern đã "mở" ra nhiều điều về chăm sóc tim mạch mà trước đây chưa hề biết. Với chủ đề "Sống khỏe để có trái tim khỏe", bác sĩ Rohit Khurana đã tập trung nhấn mạnh sự ảnh hưởng của lối sống, thói quen sinh hoạt đến hệ tim mạch.

"Trước đây, tôi cứ nghĩ

bệnh tim là bẩm sinh, khi sinh ra đã định hình trái tim khỏe hay không khỏe. Sau khi nghe bác sĩ Rohit chia sẻ, tôi mới nhận ra lối sống có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của tim. Từ hôm nay, tôi sẽ có chế độ sinh hoạt lành mạnh và khoa học hơn để tim khỏe mạnh" - anh Trần Ngọc Bảo - một khách hàng VIP tham dự hội thảo cho biết.

Great Eastern là tập đoàn bảo hiểm nhân thọ lâu đời nhất Singapore và Malaysia, với kinh nghiệm hơn 100 năm đồng hành cùng nhiều thế hệ gia đình ở các nước Singapore, Malaysia, Indonesia, Brunei, Myanmar, Trung Quốc và Việt Nam. Great Eastern luôn đặt khách hàng làm trọng tâm trong mọi hoạt động với mong muốn giúp khách hàng sống tốt hơn, sống khỏe mạnh hơn, sống trường thọ hơn, và trên hết là vui sống trọn vẹn.

Hội thảo "Chăm sóc sức khỏe tim mạch" nhằm tri ân khách hàng VIP tại Hà Nội sẽ diễn ra tại khách sạn Daewoo vào ngày 5.12.2015 tới.

T.Đ